
FUNDARGERÐ 

Fundur nr. 141 í stjórn Herjólfs ohf., haldinn 14. Janúar 2025 kl. 16:00 

á skrifstofu félagsins, Básaskersbryggju. 

 

Mættir voru:  Páll Scheving Ingvarsson, Agnes Einarsdóttir, Guðlaugur Friðþórsson, Helga Kristín Kolbeins, 

Sigurbergur Ármannsson, Sæunn Magnúsdóttir, Rannveig Ísfjörð og Ólafur Jóhann Borgþórsson 

framkvæmdastjóri. 

Til fundarins var boðað með tölvupósti.  Engar athugasemdir bárust varðandi boðunina 

 

 Á dagskrá fundarins voru þrír dagskrárliðir: 

1. Rekstrartölur jan.-nóv.2024. 

Framkvæmdastjóri fór yfir reksturinn fyrstu 11 mánuði ársins.  Honum er þökkuð yfirferðin.  

Farþegar ársins 2024 voru 428.390 talsins á móti 431.008 á árinu 2023.  Einnig var farið yfir 

pantanir sem komnar eru fyrir árið 2025.  Framkvæmdastjóra var falið að rýna betur í farþegatölur 

síðustu ára fyrir næsta fund. 

 

2. Starfsmannamál. 

Fært í sérstaka trúnaðarfundargerð sem fylgir fundargerð þessari. 

 

3. Önnur mál. 

Rætt var um fyrirhugaðan slipp og áætlaðan kostnað vegna afleysingarskips.  Framkvæmdastjóra 

var falið að kanna þessi mál hjá Vegagerðinni. 

 

 

 

Næsti stjórnarfundur er áætlaður 20. febrúar 2025. 

Fundi slitið kl. 17:35. 

Fundargerð ritaði Agnes Einarsdóttir. 


